

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๒ (๒/๒๕๕๔) วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๑.๑	ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ	คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายลำดับ รอง	ดำเนินการ พิจารณาร่าง ระเบียบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนราย เดือน และเงิน รางวัลประจำปี สำหรับผู้ดำรง ตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็น ข้าราชการ พ.ศ. และจะ นำเสนอเข้าที่ ประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖๓ ต่อไป
๔.๑	การพิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย คือ นาง ยิ่งลักษณ์ มูลสาร ตามเสนอ	คณะกรรมการ บริหารงาน บุคคล	ดำเนินการ แต่งตั้งตามมติ สภา มหาวิทยาลัย แล้ว
๔.๒	การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา รหัสวิชา คศ.กศ. ๒๕๒ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปรับปรุงรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา รหัสวิชา คศ.กศ. ๒๕๒ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ และมอบหมายให้สภาวิชาการทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	ดำเนินการจัดส่ง การปรับปรุง รายวิชาให้แก่คุรุ สภาแล้ว
๔.๓	การพิจารณาการพิจารณาหลักสูตรใหม่	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	ดำเนินการจัดส่ง หลักสูตรไปยัง

	หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๕๕๔			
วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๖	<p>การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม</p> <p>๔.๖.๑ การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ พลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....</p> <p>๔.๖.๓ การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย งบประมาณและการเงิน สำหรับการจัดพิธีการรับ พระราชทานปริญญา บัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ พ.ศ.</p> <p>๔.๖.๔ การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย การ กำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาให้ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.</p> <p>๔.๖.๕ การพิจารณา</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ข้อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ตามเสนอ</p>	<p>คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายลำดับ รอง และนิติกร</p>	<p>ดำเนินการให้ นายกสภา มหาวิทยาลัยลง นามและ ประกาศใช้แล้ว</p>

<p>“ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรร หานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๔.๖.๖ การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรร หากรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๔.๖.๗ การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ เลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๔.๖.๘ การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ เลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำ (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ..... ๔.๖.๙ การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ว่าด้วย การให้ ปริญญาเกิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ๔.๖.๑๐ การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล</p>			
--	--	--	--

	<p>สงคราม ว่าด้วย การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... ๔.๖.๑๑ การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)</p>			
๔.๗	<p>การพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) ตามเสนอ</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) ตามเสนอ</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ และการเงิน</p>	<p>ดำเนินการลงนามและประกาศใช้แล้ว</p>
๔.๘	<p>การพิจารณาผลการประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตาม</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติตั้งนี้เห็นชอบผลการประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน และพัฒนา และกอง</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการแล้ว</p>

	ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓			
--	-------------------------------------	--	--	--